



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

1. 'มนัญญา'ปิดทางทำกินผู้ลอบนำเข้าทุเรียนต่างประเทศ
2. รองปลัดฯเข้าร่วมลงคะแนนเลือกตั้งผู้อำนวยการฯFAOดำรงตำแหน่ง4ปี
3. 'พีรพันธ์'ปิดอบรมนักบริหารระดับสูง
4. ปลื้มความร่วมมือไทยจีนส่งออกไก่โตเกือบเท่าตัว
5. ภาพข่าว: ร่วมไหวต
6. โครงการชลประทานชลบุรียังมั่นใจมีปริมาณน้ำเพียงพอทุกภาคส่วน
7. ศอ.บต.หนุนศูนย์กลางอาหารสัตว์
8. พาณิชย์รับมือราคาสินค้าขยับ ต้นทุนขนส่งพุ่ง 10% ตามภาษีดีเซล 5 บาท
9. คอแลมน์: จับกระแสภูมิภาค: เทศกาลข้าวโพดหวาน'ท่าแพ'
10. คอแลมน์: เกษตรวันนี้
11. คอแลมน์: Smart EEC: 'อีอีซี' หมายความว่านักลงทุนจีน หลากหลายปัจจัยหนุน
12. 'พาณิชย์'จับมือรัฐ-สถาบันการศึกษา-เอกชน ส่งเสริมการตลาดสินค้า'...

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชน
แนวหน้า
มติชน
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ

'มัญญญา'ปิดทางทำกินผู้ลอบนำเข้าทุเรียนต่างประเทศ

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและ สหกรณ์ กล่าวว่ ได้รับรายงานจากนาย ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องดำเนินการระงับใบอนุญาตส่งออก ทุเรียนบริษัทเอกชนที่ลักลอบนำเข้าทุเรียน จากประเทศเพื่อนบ้าน และตั้งที่ร่วมกระทำ ผิด พร้อมดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคล ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โดยเป็นไปตาม นโยบายที่ได้ให้ไว้กับกรมวิชาการเกษตร

“เรื่องทุเรียนที่ลักลอบนำเข้าครั้งนี้เมื่อเกิดเรื่องได้เรียกอธิบดีกรมวิชาการ เกษตร และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เข้าชี้แจง และร่วมกันตรวจทุเรียนส่งออกอย่าง เข้มงวดเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ หาก พบการกระทำผิดให้จับกุมดำเนินคดีและ อายัดสินค้า และรายงานให้ทราบทุกครั้ง เรื่องนี้ต้องช่วยกันเพราะกระทรวงเกษตรฯ พยายามช่วยเหลือเกษตรกรรักษาการ ส่งออกทุเรียนไทย เช่น วิกฤตโควิด-19

ที่ประเทศคู่ค้า เช่น จีน ให้ความเชื่อมั่น ประเทศไทย จนทำให้มูลค่าการส่งออก ทุเรียนสูงเป็นแสนล้านบาทต่อเนื่อง แม้นิยามยากลำบาก ดังนั้น อย่าให้ใคร มุ่งง่ายทำลายตลาดทุเรียนไทย ซึ่งในเรื่องนี้ กำชับตลอดว่าให้กวดขันทุกด่านให้เฝ้า ระวัง และให้ดำเนินคดีหากพบผิดโดยไม่ต้อง เกรงใจใครทั้งสิ้น” น.ส.มัญญา กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมานายระพีภัทร์ ได้สั่งฟ้องคดีอาญา บริษัทผู้ส่งออกพร้อมสั่งระงับใบอนุญาตส่งออก และระงับใบอนุญาตบริษัทผู้ส่งออก กรณี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 กรมศุลกากร จับกุมทุเรียนลักลอบนำเข้าจากชายแดน ภายหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มอบ อำนาจให้หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม ให้ดำเนินคดีบริษัทผู้ ส่งออก ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับรองสุขอนามัยพืช (ส่งออกทุเรียน) ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือ ประชาชนเสียหาย ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 137 พร้อมออกคำสั่ง กรมวิชาการเกษตร ระงับหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสด ออกไปนอกราชอาณาจักร, ทะเบียน DU (ระงับบริษัทผู้ส่งออกที่กระทำความผิด) และระงับหนังสือสำคัญแสดง การ ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช, ทะเบียน DOA (ระงับสิ่งที่กระทำความผิด) พร้อม กำชับให้ด่านตรวจพืชทุกด่าน เพิ่มความ เข้มงวดในการตรวจสอบใบรับรองแหล่ง ผลิตพืช (GAP) ให้ถูกต้อง หากตรวจสอบ พบว่าผู้ส่งออก หรือ โรงคัดบรรจุ (ล้าง) มีเจตนาแจ้งหรือให้ข้อมูลกับทางราชการใน การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (พ.ก. 7) อันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

รองปลัดฯเข้าร่วม ลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้อำนวยการFAO ดำรงตำแหน่ง4ปี

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้แทน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ.สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ น.ส.รัชก ศ่างเพ็ญจันทร์ รักษาการแทนอธิการบดีที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) และนางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สมัยที่ 43 (The 43rd Session of the FAO Conference) และร่วม

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ FAO ที่ห้องประชุม Plenary สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ทั้งนี้ ดร.ฉู ดงหยู (Dr.Qu Dongyu) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ FAO เพียงท่านเดียวในการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งจากประเทศสมาชิก 168 เสียง จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 182 เสียง ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีประเทศสมาชิกไม่ออกเสียง 13 เสียง และกีดกัน 1 เสียง ซึ่งจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าว ทำให้ ดร.ฉู ดงหยู ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ FAO สมัยที่ 2 มีวาระการดำรงตำแหน่งอีก 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2566 - 2570) และรองปลัดฯ ได้รับโอกาสให้กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.ฉู ดงหยู เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ FAO ด้วยคะแนนเสียงจากประเทศสมาชิกอย่างท่วมท้น

'พีรพันธ์'ปิดอบรมนักบริหารระดับสูง

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรฯ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6 ที่กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ว่า สถาบันเกษตรกรได้จัดการอบรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-29 มิถุนายน 2566 รวมระยะ 43 วันทำการ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 64 คน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาจากผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู้นำตามสมรรถนะของ Smart Officer ของกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 7 ด้าน นอกจากนี้ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนากุศลกรโดยเฉพะการพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างเครือข่ายการทำงานในฐานะผู้นำหน่วยงานในอนาคต

“จากการเข้ารับการฝึกอบรม

ตลอดระยะเวลา 43 วัน ทุกท่านคงจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเป็นผู้นำเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะจำเป็นต้องใช้ฐานความรู้ที่หลากหลาย มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำ และจำเป็นต้องประยุกต์ความรู้ทางวิชาการใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพราะสภาพการณ์ในความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว ต้องใช้เทคนิค กลยุทธ์ที่หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น การพัฒนากภาวะผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อเปิดมุมมองสร้างเครือข่ายการทำงานในฐานะผู้นำหน่วยงานต่อไปในอนาคต” นายพีรพันธ์ กล่าว

ปลื้มความร่วมมือไทยจีน ส่งออกไก่โตเกือบเท่าตัว



กันไปศึกษาดูงาน ณ ด่านกักกันสัตว์ของฝ่ายไทยและฝ่ายจีน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยถึงผลการประชุมหารือระหว่างคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตร ประจำกรุงปักกิ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ Mr.Wang Fuxiao รองอธิบดีและคณะผู้บริหารของกรมความปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออก สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(GACC) ประสมความสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และผลักดันส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างไทยและจีน



ไปยังจีนสามารถปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของ GACC ได้อย่างถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก GACC มาฝึกอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ CIFER ที่ไทย รวมถึงนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และทางด้านเทคนิค ระหว่างกรมปศุสัตว์และ GACC โดยการส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในระดับผู้ปฏิบัติงานแลกเปลี่ยน

ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของทั้ง 2 ฝ่าย”

ทั้งนี้ Mr.Wang Fuxiao ได้ขอบคุณกรมปศุสัตว์ไทยที่ให้ความร่วมมือกำกับดูแลตรวจสอบสุขอนามัยการผลิตเนื้อ และชิ้นส่วน รวมถึงผลพลอยได้สัตว์ปีกแช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดของพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรฯไทยกับสำนักงานศุลกากรจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากไทยไปจีน จนส่งผลให้การส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี 20 โรงงาน ที่สามารถส่งออกมาจีนได้ โดยยอด



“โดยได้หารือในภาพรวมของระบบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารส่งออกไปยังจีน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าปศุสัตว์



การส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งไปจีนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเกือบ 100% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ทาง GACC จะให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการเพิ่มช่องทางการประสานงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อติดตามในส่วนงานของโรงงานที่ยังรอขึ้นทะเบียนรับรองสินค้าปศุสัตว์ส่งออกมาจีน จาก GACC อีกหลายแห่ง รวมถึงประเด็นโรงงานส่งออกไก่ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกชะลอการส่งออกชั่วคราวจำนวน 8 โรงงาน เพื่อจะได้สามารถกลับมาส่งออกใหม่ได้โดยเร็วต่อไป หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย และมีความถูกต้อง สำหรับการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ CIFER ฝ่าย GACC ไม่ขัดข้อง พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรม รวมทั้งข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานด้านกักกันสัตว์ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทาง GACC จะได้นำไปพิจารณาต่อไป.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 18 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15418

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 16.82 Ad Value: 21,025

PRValue (x3): 63,075

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ร่วมโหวต



ร่วมโหวต : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สมัยที่ 43 และร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ FAO ที่ห้องประชุม Plenary สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

โครงการชลประทานชลบุรียังมั่นใจมีปริมาณน้ำเพียงพอทุกภาคส่วน

นายสมคิด สัมมา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานชลบุรีเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำโดยรวมทั้ง 13 อ่างในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีปริมาณน้ำรวม 110.88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.23 ของความจุอ่างทั้งหมด ส่วนอ่างเก็บน้ำบางพระมี



ปริมาณน้ำอยู่ที่ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่าง ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ หรือภาวะฝนตกน้อยกว่าปกตินั่นเอง ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมลดบทบาทเรียนของ



ปรากฏการณ์นี้ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2562-2563 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เพียงพอไม่เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ภาคเกษตร และครัวเรือน และจะมีการรายงานปริมาณน้ำตามความเป็นจริงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยจากการประมาณการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระที่มีอยู่ราว 50 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 4 แสนลูกบาศก์เมตร ถ้ามี

สถานการณ์ที่ฝนไม่ตกเลย หรือไม่มีการฝนน้ำมาเติม ปริมาณน้ำจะใช้ได้ประมาณ 70 วัน แต่ทั้งนี้ได้มีการวางแผนผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตและแม่น้ำบางปะกงในเดือนกรกฎาคมนี้ เมื่อมีระดับความเต็มอยู่ในระดับมาตรฐานและระดับน้ำมากพอ ก็จะทำการผันน้ำทันที.

ศอ.บต.หนุนศูนย์กลางอาหารสัตว์

- ปลุกกระถินเชื่อมโยงโครงการ‘โคบาล’
- สร้างรายได้เสริมเกษตรกรรายแดนใต้

นายชนัญญา แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า การปลุกพืชกระถินยักษ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ถือเป็นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงโครงการโคบาลชายแดนใต้ ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมผลักดัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 1,500 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ 1,000 กลุ่ม สามารถกู้เงินโดยปราศจากดอกเบี้ย ซึ่งการทำปศุสัตว์ได้เป็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้น ศอ.บต.จะผลักดันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางอาหารสัตว์ให้โครงการปศุสัตว์อุตสาหกรรมชายแดนใต้ก้าวสู่ความมั่นคงทางอาหารในระยะต่อไป

“ปัจจุบัน การปลุกต้นกระถินยักษ์ เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ค่าโปรตีนสูง และเป็นไม้ยืนต้นอายุหลายปี เติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี ทนต่อสภาพดินกรด ทนแล้งได้ดี ปรับตัวได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ที่สำคัญเป็น

พืชเติบโตง่าย โตเร็ว มีรอบการตัด 2 เดือนครั้งเหมาะแก่การปลุกเป็นรายได้เสริมจากการขายพืชอาหารสัตว์หรือลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ต้นกระถินยังสามารถขายให้โรงไฟฟ้าในชุมชนได้อีกด้วย ถือเป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร

ตัวแทนบริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด (IBCI) กล่าวว่า บริษัทรับพื้นที่โครงการขยายพื้นที่ปลูกกระถินอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดย ศอ.บต.จะเข้ามาหนุนเสริม ให้ IBCI เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและวิธีการเลี้ยงแก่เกษตรกร รวมทั้งการจ้างแรงงาน สำหรับการปรับพื้นที่ปลูกกระถิน 1 ไร่ ใช้เมล็ดกระถิน 2 กิโลกรัม จากการตรวจติดตามพบว่าต้นกระถินเจริญเติบโตดี และจะขยายเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น

“พืชที่ให้พลังงานชีวมวล คือ กระถินยักษ์ เป็นไม้โตเร็ว ใช้ระยะเวลาปลูก 4-6 เดือนสามารถตัดมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ต้นที่เคยตัดจะผลิตใบอีกครั้ง สามารถตัดได้อีกครั้งในทุก 2 เดือน ยังสามารถทำเยื่อกระดาษเหมือนต้นยูคาลิปตัสได้ และลำต้นสามารถนำไปขายโรงไฟฟ้าเพื่อทำเชื้อเพลิงได้อีกด้วย

พาณิชย์รับมือราคาสินค้าขยับ ต้นทุนขนส่งพุ่ง10%ตามภาษีดีเซลบาท

นายศิริ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะไม่ต่อภาษีน้ำมันดีเซลจากขณะนี้ อยู่ที่ลิตรละ 32 บาทตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.นี้เป็นต้นไปนั้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ ของผู้ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมการค้าภายใน มีการดูแลปัญหาในเรื่องของต้นทุนต่างๆ ของผู้ประกอบการทั้งระบบอยู่แล้ว โดยหากรายการสินค้าใดได้รับผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตจะต้องส่งเรื่องมายังกรมการค้าภายในได้วิเคราะห์และพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนที่จะให้อนุมัติให้ปรับราคาสินค้าต่างๆได้

“เท่าที่ได้รับรายงานจากกรมการค้าภายใน ยังไม่มีรายการสินค้าไหนขอปรับขึ้นราคาสินค้า เพราะการคำนวณสินค้าแต่ละรายการโดยสินค้าแต่ละชิ้นจะมีต้นทุนต่างๆ เป็นองค์ประกอบไม่ใช่เฉพาะตัวรายการสินค้าที่ได้รับผลกระทบต่อต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลอย่างเดียว ดังนั้น หากรายการสินค้าใดเห็นว่ากระทบต่อต้นทุนมากก็จะให้ปรับขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง ไม่ใช่จะให้ปรับขึ้นตามราคา

น้ำมันเพียงด้านเดียว ซึ่งผู้ผลิตต่างๆ ก็เข้าใจตรงนี้ และหากเห็นว่าได้รับผลกระทบต่อต้นทุนผลิตทางกรมการค้าภายในจะพิจารณาอีกครั้ง โดยทุกฝ่ายจะต้องอยู่ร่วมกันได้และเป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำทุกอย่างต้องอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานทุกฝ่ายอยู่ร่วมกัน แต่หากผู้ผลิตสามารถแบกรับภาระต้นทุนได้ก็จะขอให้ช่วยตรึงสินค้าไปก่อนเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมากเกินไป” นายศิริกล่าว

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเป็นสินค้าควบคุมจะมีอยู่ 56 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 51 รายการและบริการอีก 5 รายการ โดยเป็นสินค้าที่ครอบคลุมต่อการครองชีพของประชาชน โดยจะดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้สินค้าควบคุมยังมีการติดตามดูแลสินค้าต่างๆอีกกว่า 290 รายการ ที่กรมการค้าภายในเฝ้าดูแลและติดตามทุกสัปดาห์รวมทั้งยังส่งทีมออกตรวจสอบทั้งตลาดสด ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศโดยร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ออกตรวจสอบสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ด้านนายอภิชาติ ไพรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เผยถึงผลกระทบ หลังกระทรวงการคลังไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ 5 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2566 ว่าเมื่อต้นทุนน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 5 บาทต่อลิตร ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนแน่นอน ทั้งประชาชน ภาคเกษตร และผู้ผลิต เพราะทำให้ต้นทุนต่างๆ ปรับเพิ่มสูงขึ้น เมื่อดีเซลขึ้นราคาจากปัจจุบันอยู่ที่ 32 บาท/ลิตร ภาคขนส่งก็ต้องปรับขึ้นตามไปด้วย โดยจะเป็นขั้นบันไดตามที่เคยแจ้งไว้กับลูกค้าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ว่าหากดีเซลขึ้น 1 บาท/ลิตร ค่าขนส่งจะปรับขึ้น 3% ทันที เช่น ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 35 บาท/ลิตร เมื่อลดลงมาที่ 32 บาท/ลิตร ค่าขนส่งก็ปรับลดลงถึง 9% และหากน้ำมันลดลงมาที่ 31 บาท/ลิตร ค่าขนส่งก็ต้องลดลงอีก 3% ขณะที่ลูกค้ายอมรับได้ เพราะช่วงน้ำมันลงเราก็ปรับราคาลงตาม MOU ที่ได้ทำร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ประธานสหพันธ์การขนส่ง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 18 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15418

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 51.02

Ad Value: 63,775

PRValue (x3): 191,325

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์รับมือราคาสินค้าขยับ ต้นทุนขนส่งพุ่ง 10% ตามภาษีดีเซล 5 บาท

ทางบกแห่งประเทศไทย เสนอว่าช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล การยกเลิกลดภาษีสรรพสามิตดีเซล ควรรอไปก่อน เพื่อให้รัฐบาลใหม่เข้ามาดูแลรับช่วงต่อ เพราะหากปล่อยให้ขึ้นราคาดีเซลสูงถึง 5 บาท/ลิตร สินค้าต่างๆ ก็ต้องปรับขึ้นราคาตามไปด้วย เพราะน้ำมันดีเซลคือต้นทุนของการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินค้าขึ้นราคาถึง 10% แต่เมื่อราคาน้ำมันลงราคาสินค้ากลับไม่ลงตามไปด้วย

“ดังนั้น ควรชะลอเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เรียบร้อย ถึงตอนนั้นจะปรับหรือจะเปลี่ยนราคาอย่างไร จะได้มีความชัดเจน แต่ทุกวันนี้เรายังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าราคาดีเซลจะอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ ซึ่งสร้างความตระหนกให้กับประชาชนทั่วไปอีกทั้งทุกวันนี้ค่าแรงก็ยังไม่ได้ขึ้น ราคาน้ำมันก็จะขึ้นอีก 4-5 บาท/ลิตร จะส่งผลกระทบต่อหนักแน่นอน และอยากเสนอรัฐบาลใหม่ให้กลับไปดูโครงสร้างราคาน้ำมัน เพื่อให้คนไทยได้ใช้น้ำมันในราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาหน้าโรงกลั่น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ ไม่ใช่การอิงราคาจากโรงกลั่นในต่างประเทศ”

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 18 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16564

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 8.48

Ad Value: 9,328

PRValue (x3): 27,984

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เทศกาลข้าวโพดหวาน'ท่าแพ'



●เทศกาลข้าวโพดหวาน'ท่าแพ'

สตูล - นายประดิษฐ์ เปรมใจ นายก อบต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เตรียมจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอท่าแพ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลท่าแพและจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น

เกษตรวันนี้.....● กรมชลประทาน สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนนี้เกิดประสิทธิภาพ
ระบุ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และ สูงสุด “ประพิศ จันทร์มา” อธิบดีกรมชล
ขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกัน ประทาน กำชับให้โครงการชลประทาน
ประมาณ 39,194 ล้านลูกบาศก์ ปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน
เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ พร้อมติดตามการคาดการณ์สภาพ
51 ของความจุอ่างฯ รวมกัน อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถรองรับน้ำรวมกันได้ อย่างใกล้ชิด นำข้อมูลมา
อีกประมาณ 37,143 ล้าน วิเคราะห์วางแผนการบริหาร
ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลัก จัดการน้ำอย่างถูกต้อง รวด
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อน เร็ว และตรงเป้า สอดคล้อง
ภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแคว กับสถานการณ์ ควบคู่ไปกับ
น้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสัก การเก็บกัก รวมทั้งตรวจสอบ
ชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน ความพร้อมของ อาคารชลประทาน
10,810 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ของ ที่สำคัญให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึง
ความจุอ่างฯ รวมกัน สามารถรองรับน้ำ สถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่าง
รวมกันได้อีกประมาณ 14,061 ล้าน ลบ.ม. ต่อเนื่อง.....●
.....● เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือ นายกะหล่ำปลี



'อีอีซี' หมุดหมายนักลงทุนจีน หลากหลายปัจจัยหนุน



กรุงเทพธุรกิจ
Smart EEC

● **ประธาน จิวจินดา**

หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ
สำนักวิจัย สุนาคารซีไอเอ็มบีไทย



จากนโยบายขยาย

การลงทุนในต่างประเทศ
และการมองหาพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตร์ของจีน

สะท้อนจากการประชุมนักธุรกิจชาวจีน
โลก (WCEC) จำนวนกว่า 3,000 คน
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่
24-26 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา โดยไทยมี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
รองรับการลงทุน สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
เขตเศรษฐกิจอ่าวแวงต้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า
หรือ Greater Bay Area (จีบีเอ) ส่งผลให้จีน
หันหมุดหมายมายังไทยมากขึ้น

ประเทศจีน นอกจากเป็นผู้ลงทุนหลัก
และก้าวขึ้นมาเป็นนักลงทุนเบอร์ 1 ของไทย
ในปี 2565 ด้วยมูลค่าการลงทุน 77,381
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107% จาก 37,217 ล้านบาท
ในปี 2564 หรือคิดเป็น 17.8% ของมูลค่า
FDI ทั้งหมดแล้ว ยังเป็นผู้ลงทุนสูงสุดใน
อีอีซี ด้วยมูลค่าการลงทุน 34,214
ล้านบาท

หากนับตั้งแต่เริ่มต้นอีอีซี จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ.2561-2565) จีนได้เข้ามา
ลงทุนสูงถึง 206,979 ล้านบาท โดยอยู่ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 99,436
ล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 34,358 ล้านบาท และพลังงาน
ทดแทน 56,074 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ลงทุน
ส่วนใหญ่อยู่ในจ.ระยอง มียอดลงทุน
108,942 ล้านบาท รองลงมาเป็นชลบุรี
มูลค่าลงทุน 87,526 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา
มูลค่าลงทุน 10,511 ล้านบาท โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของจีนในไทย
ดังนี้

อีอีซีผนึกเขตเศรษฐกิจจีบีเอ ซึ่งมิ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
มีเทคโนโลยีทันสมัย และเป็นจุดบ่มเพาะ
สตาร์ทอัพที่สำคัญของจีนและของโลก
ซึ่งจีนต้องการให้เป็นพื้นที่เชื่อมโยง
การลงทุนกับอีอีซี โดยมีการจับคู่ธุรกิจ
ร่วมเซ็นสัญญาตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องดิจิทัล ทุนยนต์ ยานยนต์แห่งอนาคต
และการแพทย์สมัยใหม่

**พื้นที่อีอีซีมีความได้เปรียบทาง
โลจิสติกส์** เนื่องจากครอบคลุมเส้นทางบก
ด้วยทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย และ
เชื่อมเส้นทางทะเลระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-
มาบตาพุด-สัตหีบ และอ่าวแวงต้ง

ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของจีน
มีความพร้อมในด้านการจัดท่าเรือติดและ
ทรัพยากร โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมในกลุ่มโมเดลเศรษฐกิจ BCG
 อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
ซึ่งมีการขยายตัวมากขึ้น

**ทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ของไทย
สอดคล้องกับนโยบายของจีน** ไม่ว่าจะเป็น
รถยนต์อีวี พลังงานสะอาดสุขภาพ อาหาร
แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล
ซึ่งไทยมีความพร้อมดึงดูดนักลงทุนจีนเข้ามา
ช่วยสร้างความมั่นคงด้านซัพพลายเชน
ร่วมกัน โดยบีไอไอเชิญชวนให้บริษัทจีน
เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทยโดยให้
สิทธิประโยชน์และมาตรการเสริมทั้งด้านภาษี
และการอำนวยความสะดวก

**ไทย เชื่อมโยงประเทศที่อยู่ระหว่าง
2 มหาสมุทร** คือมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นศูนย์กลางอาเซียนและ
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศทั้ง RCEP และอินโด-
แปซิฟิก โดยหากลงทุนในไทย สามารถใช้สิทธิ
ตามข้อตกลงการค้าและใช้ อีอีซี
เป็นฐานส่งออกไปยังประเทศอื่นได้

**ไทยสานสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน
ในหลายมิติ** ทั้งการขับเคลื่อน FTA
อาเซียน-จีน และ RCEP โดยจีนเป็นคู่ค้า
อันดับ 1 ของไทยติดต่อกัน 11 ปีโดยใน
ปี 2565 ไทยส่งออกไปจีน 1.19 ล้านล้านบาท
ไทยนำเข้าจากจีน 2.49 ล้านล้านบาท

แม้ไทยจะเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าจากการนำเข้า แต่ก็เป็นสินค้าประเภททุน เครื่องจักรไฟฟ้า

การเปิดประเทศของจีนในปี 2566 ถือเป็น การเปิดประตูการค้าการลงทุนของจีนสู่โลก อีกครั้ง ไทยจึงควรใช้โอกาสดังกล่าวการลงทุน จากจีนเข้าสู่อีอีซีอย่างเต็มที่ ในส่วนของไทย คงต้องเร่งรัดโครงการเมกะโปรเจกต์ เพื่อช่วย สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุน โดยตรงให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ระมัดระวัง ที่อาจกระทบการลงทุน ได้แก่ ความตึงเครียด ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ กระแสโลกาภิวัตน์ ดึงกลับ การย้ายฐานจากจีนมายังอาเซียน ยังมีต่อเนื่อง แต่การลงทุนอาจเลือกเวียดนาม มากกว่าไทยก็เป็นได้ จากต้นทุนแรงงานต่ำ ประชากรวัยแรงงานมาก และข้อตกลงทางการค้าที่มากกว่า ขณะที่เศรษฐกิจจีน อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดหลังเผชิญปัจจัยเสี่ยง จากภายในและภายนอกประเทศ



'พาณิชย์'จับมือรัฐ-สถาบันการศึกษา-เอกชน ส่งเสริมการตลาดสินค้า'นวัตกรรมยางพารา'

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้สินค้าจากยางพาราเต็มสูบ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เน้นต่อยอดการวิจัยควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความหลากหลายและโดดเด่นให้สินค้าจากยางพาราไทยเมื่อต้องแข่งขันในตลาดโลก

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สินค้ายางพาราของไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วโลก ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกยางแปรรูปอันดับ 1 ของโลกเฉลี่ยปีละ 590,000 ล้านบาท โดยในปี 65 ส่งออกคิดเป็นมูลค่า 658,000 ล้านบาท และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 66 มีมูลค่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มีความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาวิจัยยางพาราโดยเฉพาะจึงเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาเติมเต็มด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของยางพาราธรรมชาติ เพื่อนำไปต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราหลากหลายประเภทให้แก่ผู้ประกอบการไทย รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมยางพาราไทย โดยมีกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนด้านการตลาดอีกด้วย

ด้าน นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการดำเนินโครงการฯ จะก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อให้สินค้านวัตกรรมยางพาราจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร